

Phụ lục III
KIẾN NGHỊ SẼ GIẢI QUYẾT, ĐANG GIẢI QUYẾT⁽¹⁾

(Kèm theo Báo cáo số 32/BC-TTHĐND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh)

Tổng số: 18 kiến nghị. Cụ thể:

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA UBND TỈNH
01	<p>Câu 2. Cử tri Lê Đức Chung, tổ dân phố 8, phường Quang Trung và cử tri Nguyễn Văn Nhương, tổ dân phố 7, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum kiến nghị: Vấn đề giá nước đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời nhưng chưa thuyết phục, vì chưa cụ thể từng đối tượng (hộ gia đình, hộ gia đình sử dụng mặt bằng để ở và kết hợp kinh doanh, loại hình kinh doanh có sử dụng nước, không có sử dụng nước cho kinh doanh như cửa sắt, tạp hoá, quần áo...). Hiện nay, việc thu giá nước một mức chung 20.000 đồng/m³ (cao gấp gần 3 lần mức nước sinh hoạt hộ gia đình) cho tất cả các hộ có treo biển buôn bán kinh doanh là chưa hợp lý. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum xem xét điều chỉnh giá nước cho phù hợp (có mức thu ít hơn mức 20.000 đồng/m³) đối với từng đối tượng.</p>	<p>Trả lời: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính đã làm việc với Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum⁽²⁾ để phối hợp với khách hàng chỉ dùng một đồng hồ đo nước, có hợp đồng sử dụng nước cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau để xác định tỷ lệ nước sạch sử dụng cho từng mục đích và lập biên bản xác nhận để làm cơ sở cho việc áp dụng giá tiêu thụ nước sạch theo mục đích sử dụng. Hiện nay, <u>Công ty đang lập phương án điều chỉnh giá nước</u> theo quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính Quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt gửi Sở Tài chính thẩm định và tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.</p>

⁽¹⁾ Gồm:

+ Kiến nghị đang giải quyết là những kiến nghị mà các cơ quan, đơn vị đang thực hiện trong quá trình xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành (kể cả đã họp bàn giải quyết hoặc ban hành văn bản để chỉ đạo giải quyết) nhưng chưa có kết quả cuối cùng (*Điểm c khoản 2 Điều 4 Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum)*).

+ Kiến nghị sẽ giải quyết là những kiến nghị dự kiến sẽ được giải quyết trên cơ sở đã có kế hoạch ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ chính sách, pháp luật hoặc đã có kế hoạch bố trí nguồn lực, vốn và tiền độ thực hiện (*Điểm c khoản 2 Điều 4 Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum)*).

⁽²⁾ Công văn số 2803/STC-QLGCS ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Sở Tài chính.

02	<p>Câu 4. Cử tri xã Diên Bình, huyện Đắk Tô kiến nghị: Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, cử tri đã phản ánh về việc đơn vị thi công đường Hồ Chí Minh làm rạn nứt nhà các hộ dân dọc hai bên tuyến đường này. Tuy nhiên, đến nay các hộ dân trên địa bàn xã Diên Bình vẫn chưa được nhận hỗ trợ. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm có giải pháp giải quyết dứt điểm để hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng.</p>	<p>Trả lời: Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Đoạn Tân Cảnh - Kon Tum) được Liên danh Công ty Cổ phần Trường Long và Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Sông Hồng (sau đây gọi là Công ty) triển khai thi công từ tháng 9/2013, hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 6/2015. Trong quá trình thi công một số hộ dân sinh sống dọc 2 bên tuyến đường đã có phản ánh về việc thi công làm nứt nhà. Để hỗ trợ, Công ty đã cam kết chi trả số tiền là 1.326.135.000đ (Chi trả lần 1 cho các hộ dân ở huyện Đắk Hà số tiền 478.235.000; các hộ dân ở huyện Đắk Tô, thành phố Kon Tum chưa được chi trả số tiền 847.900.000đ). Thời gian qua do dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập của Công ty nên chưa bố trí được kinh phí để chi trả cho các hộ còn lại của huyện Đắk Tô và thành phố Kon Tum; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải nhiều lần đôn đốc và Công ty đã có cam kết số 412/2023/CV-CTY ngày 30 tháng 6 năm 2023 sẽ chuyển số tiền còn lại để chi cho các hộ dân trong năm 2023.</p>
03	<p>Câu 29. Cử tri Hà Bá Cường và Nguyễn Tông Trung, thôn Trung Thành, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum kiến nghị: Tỉnh lộ 675 đoạn từ cầu số 1 đến cầu số 2 khi mưa lớn nước chảy dồn về hướng thôn Trung Thành gây ngập úng, nước tràn vào nhà một số hộ dân nhưng chỉ mới xử lý, khắc phục tạm thời, chưa đảm bảo. Vì hiện nay mỗi khi mưa to, do không có hệ thống mương thoát nước nên nước mưa từ hướng Nghĩa địa thôn bên kia đường chảy tràn về hướng khu dân cư, gây ngập một số nhà dân và trường mầm non. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khắc phục, sửa chữa.</p>	<p>Trả lời: Phạm vi kiến nghị của cử tri liên quan Tỉnh lộ 675 đoạn từ cầu số 1 đến cầu số 2 thuộc dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24. Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, đoạn tuyến trên có thiết kế làm mới rãnh dọc gia cố bên phải dẫn nước về cầu số 1 và cầu số 2, sau khi hoàn thành sẽ khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ theo ý kiến phản ánh của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn tuyến trên, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch; đồng thời chỉ đạo rà soát các giải pháp thiết kế thoát nước, khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ trên tuyến.</p>
04	<p>Câu 30. Cử tri Mai Văn Cường, tổ dân phố 3, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum kiến nghị: Tiến độ thi công đường Trường Chinh còn chậm. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công sớm đẩy nhanh tiến độ thi công, làm vĩa hè những đoạn đã hoàn thành (làm đầu gọn đó) để thuận tiện cho người dân đi lại, kinh doanh, buôn bán.</p>	<p>Trả lời: Dự án đường Trường Chinh (Đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla) được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2019 và điều chỉnh tại Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021, cấp công trình giao thông trong đô thị và công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III, dự án nhóm B; chiều dài tuyến xây dựng là 2.756,62m; Dự án đã và đang được triển khai thi công theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt và theo quy hoạch tuyến đường Trường Chinh, thành phố Kon Tum được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2019. Đến nay, các đơn vị đã thi công</p>

hoàn thành một số hạng mục công trình cụ thể như sau:

- *Đoạn từ Lê Hồng Phong về nút Lê Chân (hết tường rào Sư đoàn 10):* Đã thi công xong hệ thống công thoát nước mặt; đắp nền K98, thi công lớp cấp phối đá dăm, giải phân cách và mặt đường bê tông nhựa. Hiện đang thi công lắp đặt bó vỉa đá Granite, đổ bê tông lót vỉa hè và triển khai lát vỉa hè đá Granite.

- *Đoạn từ Lê Chân đến Trần Phú:* Bên trái tuyến đã thi công xong hạng mục di dời tuyến đường ống cấp nước D300; hệ thống hào kỹ thuật; hệ thống thoát nước thải. Hiện tại đang triển khai thi công hệ thống thoát nước dọc. Bên phải tuyến (*Địa bàn phường Quang Trung*): Các vị trí mặt bằng được bàn giao lổm đóm gián đoạn (06/16 hộ) do vậy chưa triển khai thi công do vướng một số hạ tầng hiện trạng (*Đường ống cấp nước D300, hệ thống lưới điện 0,4 kV,...*) bắt buộc phải thực hiện di dời đồng bộ mới triển khai được các hạng mục.

- *Đoạn từ đường Trần Phú đến Nguyễn Viết Xuân:* Các vị trí mặt bằng được bàn giao gián đoạn (03 hộ và Công ty cung ứng vật liệu xây dựng); Phần còn lại thuộc các hộ tổ 3, 4 phường Trường Chinh đang trong quá trình thanh tra thành phố thực hiện thanh tra nguồn gốc đất, mặt khác còn vướng một số hạ tầng hiện trạng (*Đường ống cấp nước D150, hệ thống lưới điện 0,4 kV; 22 kV...*) nên chưa thể triển khai mà phải thực hiện di dời đồng bộ mới có thể triển khai thi công.

- *Đoạn từ đường Nguyễn Viết Xuân đến Lê Văn Tám:* Đã thi công xong hạng mục hào kỹ thuật; hệ thống thoát nước thải; nền đường K95, K98; mặt đường bê tông nhựa cơ bản hoàn thiện từ Nguyễn Hữu Cầu về đến hết phạm vi FLC, hiện đơn vị thi công đang triển khai thi công lắp đặt bó vỉa đá Granite, đổ bê tông lót vỉa hè và triển khai lát vỉa hè đá Granite; Đoạn tường rào Tiểu đoàn 17 và từ Nguyễn Viết Xuân đến Nguyễn Hữu Cầu đơn vị thi công đang triển khai hệ thống hào kỹ thuật và hệ thống thoát nước. Đoạn bên phải tuyến từ FLC đến Lê Văn Tám còn 02 hộ chưa bàn giao mặt bằng.

- *Đoạn Từ Lê Văn Tám đến Đào Duy Từ:* Đã thi công hạng mục hào kỹ thuật chiều dài khoảng 50 m mỗi bên (đoạn Đình Tiên Hoàng - Bể Văn Đàn); các vị trí còn lại bàn giao mặt bằng lổm đóm, gián đoạn do vậy chưa triển khai thi công được do chưa đảm bảo về mặt bằng để di dời đường ống cấp nước, lưới điện và cáp viễn thông phục vụ thi công các hạng mục công trình.

Tuy nhiên, hiện nay một số đoạn trên tuyến (*Đoạn từ Đường Trần Phú đến Nguyễn Viết Xuân...*) chưa triển khai thi công được. Lý do: Hiện nay gặp khó

		<p><u>khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó liên quan 61 hộ dân có nguồn gốc đất do Ủy ban nhân dân tỉnh và Sư đoàn 10 giao đất năm 1991 - 1993 (Thuộc Tổ 3, 4 Phường Trường Chinh, đoạn từ Đường Trần Phú - đến Nguyễn Viết Xuân, với bên phải tuyến dài 320m, bên trái tuyến 190m), để giải quyết vướng mắc này, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã giao Thanh tra thành phố Kon Tum tiến hành thanh tra, xác minh nguồn gốc đất, quá trình quản lý, sử dụng đất, phạm vi, ranh giới đất để lập phương án bồi thường, GPMB theo đúng quy định pháp luật; đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân về chính sách, chủ trương, pháp luật của nhà nước về bồi thường, GPMB nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công dự án theo tiến độ đề ra.</u></p> <p>Để giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công dự án: Đường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, <u>Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2615/UBND-NNTN ngày 14 tháng 8 năm 2023 đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các đơn liên quan quan tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; khẩn trương giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nhằm đảm bảo đúng tiến độ đề ra theo quy định.</u></p> <p>Đề nghị cử tri quan tâm, chia sẻ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tạo mặt bằng sạch cho chủ đầu tư dự án triển khai thi công xây dựng công trình đường Trường Chinh theo tiến độ quy định.</p>
05	<p>Câu 34. Cử tri Bùi Văn Nhi, tổ dân phố 5, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum kiến nghị: Hiện nay, đa phần hộ dân ở tổ dân phố 5 chưa có nguồn nước máy, phải tự đào giếng để dùng. Đến khi mùa nắng, hạn, vùng này nước giếng bị cạn, người dân không có nước sử dụng, phải dùng nước không hợp vệ sinh. Đề nghị Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum đầu tư hệ thống nước sạch cho người dân trong vùng này.</p>	<p>Trả lời: Hiện nay hệ thống cấp nước sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum đã cung cấp đến khu vực khu vực Tổ 5, Phường Lê Lợi (Khu vực đường Tôn Thất Tùng, đường Lê Niệm và đến số nhà 356 Phạm Văn Đồng), riêng khu vực giao lộ Phạm Văn Đồng - Ngô Đức Đệ có cao trình quá cao, áp lực nước chưa thể cung cấp đến được. Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum cũng đã thực hiện việc khảo sát, đề xuất vị trí xây dựng trạm bơm tăng áp và tuyến ống cấp nước. Tuy nhiên, vị trí đề xuất chưa phù hợp với quy hoạch chung thành phố Kon Tum đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nên chưa đủ cơ sở để triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đang triển khai việc lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum đến năm 2040, Sở Xây dựng đã đề nghị</p>

		<p>Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu đề xuất giải pháp quy hoạch cấp nước (<i>Đặc biệt các khu vực có cao trình bất lợi thuộc Phường Lê Lợi và Phường Trần Hưng Đạo</i>) trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. <u>Sau khi điều chỉnh quy hoạch chung được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước để đảm bảo đảm bảo phục vụ cấp nước cho Nhân dân.</u></p>
06	<p>Câu 56. Cử tri Đoàn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà kiến nghị: Tuyến kênh mương đoạn đầu đập Đăk Prông bị hư hỏng, sạt lở khoảng 8m. Hiện nay, đã thực hiện khắc phục tạm thời là dùng 02 ống sắt đường kính Ø225mm để nối qua đoạn kênh mương bị đứt gãy. Tuy nhiên, khi xả nước do 02 ống sắt nhỏ hơn so với kênh bê tông nên bị tràn ra ngoài gây sạt lở thêm hai đầu ống dẫn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra, khắc phục để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất cho người dân.</p>	<p>Trả lời: Do ảnh hưởng mưa lớn, nước trên đường giao thông dọc theo tuyến kênh chính đổ vào vị trí bậc nước số 2 (<i>Tại Ko+211m</i>) gây sạt lở, hư hỏng không dẫn được nước tưới. Do đó, tại thời điểm xảy ra hư hỏng (<i>Tháng 5/2023</i>) Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh phải xử lý lắp đặt tạm 02 ống thép để kịp thời dẫn nước phục vụ sản xuất cho vụ Mùa năm 2023. Đây là giải pháp xử lý tạm thời để phục vụ tưới, vì vậy trong quá trình vận hành nước trên kênh rò rỉ ra ngoài nhưng vẫn đảm bảo tưới. Đối với hạng mục kênh bị hư hỏng này, <u>Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi sẽ đưa vào kế hoạch sửa chữa trong năm 2024 sau khi kết thúc vụ tưới.</u></p>
07	<p>Câu 70. Cử tri Hà Xuân Huân, thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngok, huyện Đăk Hà kiến nghị: Hiện nay, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh có số lượng bệnh nhân đến khám rất ít; một số trang thiết bị đắt tiền, hiện đại (<i>Máy laser</i>) không được sử dụng thường xuyên, gây lãng phí cho ngân sách. Đề nghị Sở Y tế kiểm tra, có giải pháp khắc phục tình trạng trên.</p>	<p>Trả lời: Cử tri Hà Xuân Huân đến khám và điều trị tại Bệnh viện từ ngày 29 tháng 5 năm 2023 đến ngày 02 tháng 6 năm 2023 với chẩn đoán bệnh là: Thoái hóa khớp gối/ Tăng huyết áp + Đau đầu. Phương pháp điều trị bao gồm: Thuốc hạ áp và các dịch vụ kỹ thuật y học cổ truyền (Điện châm điều trị, Xoa bóp bấm huyệt điều trị) và dịch vụ vật lý trị liệu - phục hồi chức năng (Điện xung điều trị). Một trong những dịch vụ kỹ thuật của Bệnh viện là điều trị bằng dòng Laser công suất thấp. Tuy nhiên do tình hình cung ứng vật tư hóa chất để triển khai các dịch vụ kỹ thuật tại Bệnh viện gặp nhiều khó khăn nên việc điều trị bằng dòng Laser công suất thấp có những thời điểm bị gián đoạn. <u>Bệnh viện đang xây dựng phương án khắc phục những khó khăn để trong thời gian sớm nhất có thể triển khai các dịch vụ kỹ thuật, trong đó có dịch vụ kỹ thuật Laser.</u></p>
08	<p>Câu 79. Cử tri A Túc, thôn Vi Koa, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông kiến nghị: Hiện nay các hộ dân trên địa bàn thôn vẫn chưa nhận được tiền dịch vụ môi trường rừng bị chênh lệch từ 215.000/ha/năm lên</p>	<p>Trả lời: Năm 2020 các hộ dân thuộc thôn Vi Koa, xã Pờ Ê nhận khoán bảo vệ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham thuộc lưu vực nhà máy thủy điện Sơn Trà 1. Số tiền dịch vụ môi trường thuộc lưu vực thủy điện Sơn Trà 1 có đơn giá thấp (<i>205.011 đồng/ha/năm</i>), không đảm bảo đơn giá</p>

	<p>400.000/ha/năm theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chi trả bổ sung cho người dân.</p>	<p>chi trả cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng là 400.000đ/ha/năm theo như quy định⁽³⁾. Ngày 28 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 3471/UBND-NNTN về việc đề xuất sử dụng kinh phí Trung ương bổ sung mục tiêu thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021, trong đó tại mục 2 của văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính xem xét, cho phép địa phương sử dụng kinh phí Trung ương bổ sung mục tiêu năm 2021 còn lại là 10.198 triệu đồng (Theo Quyết định số 890/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ) để chi trả khoán quản lý bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cộng đồng dân cư năm 2020 do mức hỗ trợ thấp hơn theo quy định của Trung ương (400.000 đồng/ha/năm) với tổng số tiền 4.233 triệu đồng. Ngày 18 tháng 10 năm 2021 Bộ Tài chính đã có Công văn số 11873/BTC-NSNN trả lời ý kiến đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, theo đó, Bộ Tài chính không thống nhất việc sử dụng nguồn kinh phí Trung ương bổ sung mục tiêu năm 2021 còn lại để chi trả tiền chênh lệch nhận khoán bảo vệ rừng và <u>đề nghị tỉnh Kon Tum sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện</u>. Lý do: Các hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 890/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan căn cứ các quy định liên quan, nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền hướng giải quyết theo quy định</p>
09	<p>Câu 82. Cử tri thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm phê duyệt giá đất đối với các tuyến đường mới được đặt tên trên địa bàn huyện, để Nhân dân chuyển quyền sử dụng đất và xây dựng nhà đúng pháp luật. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y để thuận lợi, phù hợp phát triển kinh tế huyện Ngọc Hồi</p>	<p>Trả lời: Về giá đất đối với các tuyến đường mới được đặt tên: Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành tại Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 đáp ứng và phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, như (tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân...). Đối với một số tuyến đường mới đặt tên chưa có giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát các đoạn đường, tuyến đường mới chưa có trong Bảng giá đất và Hợp đồng thuê đơn vị tư vấn có chức năng xác định giá đất để xây dựng bổ sung giá đất các đoạn đường, tuyến đường mới chưa có trong Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024), Sở Tài</p>

⁽³⁾Theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020.

		<p>nguyên và Môi trường đã gửi Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định, Tuy nhiên, Hội đồng đề nghị hoàn thiện hồ sơ Dự thảo giá đất các đoạn đường, tuyến đường bổ sung vào Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024). Hiện nay, <u>đơn vị tư vấn đang phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra rà soát để hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh</u>; đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị Tư vấn hoàn thiện hồ sơ để làm cơ sở trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh để tổ chức thẩm định và tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.</p> <p>Đối với nội dung kiến nghị điều chỉnh Quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đang trình cấp có thẩm quyền xem xét thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, <u>sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y theo đúng quy định.</u></p>
10	<p>Câu 86. Cử tri Y Rác và Y Ly Ban, thôn Kei Joi, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi kiến nghị: Hiện nay, con đường lô 2 thôn Kei Joi đã hoàn thiện, Nhân dân đi lại thuận lợi; tuy nhiên toàn bộ các hộ dân sinh sống ở đây không có trụ điện, mà kéo từ ngoài đường xa vừa tốn kinh phí, vừa đi ngang qua nhà hộ dân khác nên rất khó khăn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với Công ty Điện lực Kon Tum tiến hành khảo sát thực tế, bố trí kinh phí trồng trụ điện</p>	<p>Trả lời: Việc xây dựng thêm trụ điện và đường dây hạ áp khu vực gần Nhà Rông và đường lô 2 ở thôn Kei Joi, xã Đăk Xú: <u>Công ty Điện lực Kon Tum đã đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 (Hạng mục xây dựng mới đường dây hạ thế sau TBA Đăk Xú 2 thuộc công trình Hoàn thiện lưới điện trung hạ áp khu vực huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum năm 2024)</u> và trong thời gian tới Công ty tổ chức triển khai thực hiện để bảo đảm an toàn cung cấp điện cho khu vực này</p>
11	<p>Câu 90. Cử tri Nguyễn Ngọc Bích và cử tri Phạm Tiến Đông, thôn Đăk Tân, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy kiến nghị: Công ty TNHH MTV Cà phê 704 được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trồng cà phê vào năm 1998, đến năm 2005 - 2006 có khoảng 28ha diện tích trồng cây cà phê bị cháy và chết. Vì vậy, Công ty TNHH MTV Cà phê 704 có tạm giao diện tích này cho 14 hộ</p>	<p>Trả lời: Công ty TNHH MTV cà phê 704 (gọi tắt là Công ty) được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất tại Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2018; tổng diện tích đất để bàn giao về cho địa phương quản lý là 148,34 ha (Xã Sa Nghĩa huyện Sa Thầy là 27,98 ha). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay Công ty chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý để bàn giao đất về địa phương quản lý theo quy định (Chưa có bản đồ và chưa xử lý tài sản trên đất trước khi bàn giao đất về địa phương quản lý). Ngày 04 tháng 6 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối</p>

	<p>dân là công nhân của Công ty để quản lý phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho công nhân. Từ năm 2005-2006 đến nay các hộ công nhân này đã canh tác, trồng các loại cây công nghiệp và cây ăn trái (cà phê, cao su, sầu riêng, mít...). Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Cà phê 704 tại Quyết định số 388/QĐ-UBND, theo đó diện tích bàn giao về địa phương quản lý tại xã Sa Nghĩa là 27,98ha. Tuy nhiên, đến nay Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn chưa có Quyết định thu hồi diện tích đất này giao lại địa phương để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 14 hộ dân này. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết</p>	<p>hợp với Thanh tra tỉnh làm việc với các chủ thể quản lý đất có liên quan đến kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra số 04/KL-TTr ngày 11 tháng 03 năm 2022⁽⁴⁾ và đề nghị Công ty TNHH MTV cà phê 704 có trách nhiệm phối hợp với địa phương và các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát và xử lý dứt điểm tài sản trên đất, hoàn thiện bản đồ lập thủ tục thu hồi đất để giao về địa phương quản lý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy theo dõi, phối hợp với Công ty tổ chức thực hiện kết luận thanh tra theo đúng quy định của Luật Thanh tra, Luật Đất đai và các quy định pháp luật có liên quan.</p>
12	<p>Câu 93. Cử tri xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh sớm làm các thủ tục có liên quan để bàn giao đất cho địa phương để cấp đất cho 80 hộ dân thuộc diện di dời của thôn Đăk Kinh 1, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông</p>	<p>Trả lời: Tại Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao đất cho Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum để thực hiện Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại thôn Ngọc Nang, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei và thôn Đăk Kinh 1, thôn Kô Xia, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông; Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông tiến hành bàn giao đất ngoài thực địa cho Ban Dân tộc tỉnh theo quy định. Tại Điều 2 Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum “Sau khi xây dựng hoàn thành công trình theo dự án đã được phê duyệt, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để bàn giao công trình và đất cho đơn vị có chức năng quản lý, khai thác, sử dụng theo quy định”. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa hương rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bàn giao công trình và đất cho đơn vị có chức năng quản lý, khai thác sử dụng theo quy định.</p>
13	<p>Câu 96. Cử tri xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông kiến nghị: Phòng khám đa khoa đa khoa khu vực</p>	<p>Trả lời: Phòng khám đa khoa khu vực xã Đăk Rơ Ông được đầu tư xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2010 với đầy đủ các phòng chức năng và 02 công</p>

⁽⁴⁾ Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 11 tháng 03 năm 2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc quản lý sử dụng đất, công tác giao khoán đất của Công ty TNHH MTV Cà phê 704 và Công ty TNHH MTV Cà phê 734; việc bàn giao đất và chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường đối với phần diện tích của các công ty bàn giao về cho địa phương quản lý tại địa bàn các huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Sa Thầy và Đăk Glei; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số cá nhân chồng lấn lên diện tích đất Công ty TNHH MTV Cà phê 704 quản lý.

	<p><i>Đắk Rơ Ông (phục vụ khám chữa bệnh cho Nhân dân 04 xã phía Tây của huyện Tu Mơ Rông: Đắk Na, Đắk Sao, Đắk Rơ Ông và Đắk Tờ Kan) được xây dựng từ năm 2009, hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế sớm có biện pháp đầu tư, sửa chữa phòng khám này.</i></p>	<p>trình vệ sinh (<i>Kết hợp giữa nhà tắm và nhà vệ sinh tự hoại</i>). Hiện nay, <u>Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông đánh giá hiện trạng và lập dự toán chi tiết để bảo dưỡng, sửa chữa Phòng khám Đa khoa khu vực Đắk Rơ Ông từ nguồn sự nghiệp y tế năm 2024.</u></p>
14	<p>Câu 108: Cử tri Y Liêng, thôn Kon Hra Ktu, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum kiến nghị: <i>Tuyến đường tránh thành phố đi qua xã Chư Hreng chạy cắt qua đường dân sinh đi vào khu sản xuất của người dân. Khi thi công, tuyến đường tránh được hạ thấp độ cao nên ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển nông sản trên tuyến đường dân sinh, dễ gây tai nạn nhất là vào mùa mưa. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, tu sửa các điểm đầu nối để thuận tiện cho việc đi lại và phục vụ sản xuất, đảm bảo an toàn giao thông hơn</i></p>	<p>Trả lời: Qua kiểm tra vị trí Đường dân sinh theo kiến nghị của cử tri tại Km1559+817 là đường đất. Để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn thiết kế tại vị trí này nên đường đào sâu trung bình 13m. Đường dân sinh được thiết kế vượt nổi vào Tuyến tránh với độ dốc dọc tương đối lớn, $I_d > 11\%$, mặt đường bê tông xi măng, rãnh dọc gia cố bằng tấm đan BTXM chỉ thiết kế vượt nổi với chiều dài trung bình 20m và đã bố trí đầy đủ hệ thống an toàn giao thông: vạch sơn, đèn chớp, chỉ dẫn và cảnh báo an toàn. Tuy nhiên do đường giao dân sinh cho độ dốc dọc lớn nên khi mưa lớn đã làm xói lở nền đường và rãnh dọc nên ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển nông sản trên tuyến đường dân sinh của người dân trong khu vực. Dự án còn đang trong thời gian bảo hành, <u>Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải yêu cầu Ban QLDA phối hợp với đơn vị thi công khẩn trương kiểm tra, khắc phục việc xói lở nền đường tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.</u> Hiện nay, Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum hiện đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quyết toán hoàn thành, nên để đảm bảo ổn định nền, mặt đường của đường giao dân sinh về lâu dài, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum rà soát cân đối, sử dụng nguồn kinh phí của thành phố làm mặt đường BTXM tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.</p>
15	<p>Câu 120: Cử tri Nguyễn Cao Quý, thôn Kon Stiú II, xã Ngọc Wang, huyện Đắk Hà kiến nghị: <i>Khi thi công công trình nâng cấp, mở rộng cửa tràn Đập Đắk Lok, các phương tiện vận chuyển vật liệu có trọng tải lớn đã làm rạn nứt mặt đường, hình thành nhiều ổ gà, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường từ Tỉnh lộ 671 đến Hồ Đắk Lok và từ ngã 3 Hồ Đắk Lok đến ngã 3 đường bê tông đi thôn Kon Brông. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục ngay khi công trình hoàn thiện để đảm bảo an toàn giao thông</i></p>	<p>Trả lời: Công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đắk Loh nhằm mở rộng tràn xả lũ, đảm bảo an toàn hồ chứa mùa mưa lũ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư; Ban quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum là đơn vị quản lý điều hành dự án; Công trình triển khai từ 20 tháng 4 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 sẽ hoàn thành hạng mục công trình. Trong thời gian thi công, Ban quản lý dự án đã chỉ đạo đơn vị thi công cố gắng hạn chế ảnh hưởng đến mức thấp nhất nhưng vẫn không thể tránh khỏi một số hư hỏng tới các tuyến đường đi vào địa điểm xây dựng công trình cũng như gây khó khăn cho việc đi lại của Nhân dân như kiến nghị của cử tri. Theo kiến nghị của cử tri, Ban quản lý dự án đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà (<i>phòng Kinh tế - Hạ tầng</i>), Ủy ban nhân dân xã Ngọc Wang và Nhà thầu thi</p>

	<i>cho người dân.</i>	công kiểm tra đánh giá chi tiết hiện trạng hư hỏng các tuyến đường và Nhà thầu thi công hạng mục tràn xả lũ Đăk Loh và cam kết khắc phục các hư hỏng trong thời gian 15 ngày trước khi hoàn thành hạng mục công trình bàn giao đưa vào sử dụng (<i>kèm theo Biên bản làm việc ngày 04 tháng 8 năm 2023</i>). <u>Ban quản lý dự án sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn vị thi công hạn chế việc ảnh hưởng tới các hạng mục đường giao thông cũng như đời sống sinh hoạt và đi lại của Nhân dân, đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện cam kết sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trước khi bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục công trình.</u>
16	Câu 130: Cử tri thôn 1, thôn 2 và thôn 3, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan kiểm tra, rà soát và xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến việc hoán đổi đất của người dân trên địa bàn huyện với Công ty 732 - Bình đoàn 15. Vì từ những năm 2011 và 2014 đến nay, những hộ dân hoán đổi đất này vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mặc dù cử tri đã đề nghị nhiều lần với Công ty 732 nhưng vẫn chưa được giải quyết.	Trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi, Ủy ban nhân dân xã Đăk Kan và Công ty TNHH MTV 732 - Bình đoàn 15 kiểm tra, rà soát và giải quyết, trả lời nội dung kiến nghị của cử tri; kết quả Công ty TNHH MTV 732 đã rà soát vị trí đất có liên quan đến kiến nghị của cử tri và xác định diện tích Công ty đề nghị trả về cho địa phương quản lý để cấp Giấy CNQSD đất cho nhân dân trên địa bàn khoảng 20,96 ha (<i>Đất lúa nước là 14,5ha; đất trồng cà phê là 6,46 ha</i>). Tuy nhiên, để có cơ sở thu hồi đất bàn giao về cho địa phương quản lý đảm bảo theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, Công ty TNHH MTV 732 thuê đơn vị tư vấn tổ chức đo đạc, xác định vị trí, ranh giới làm cơ sở thu hồi đất để giao về địa phương quản lý theo quy định. <u>Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi khẩn trương phối hợp với Công ty TNHH MTV 732 và các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định</u>
17	Câu 131: Cử tri thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy kiến nghị: Trận mưa lớn đêm ngày 23 tháng 7 năm 2023 đến rạng sáng ngày 24 tháng 7 năm 2023 trên địa bàn thị trấn Sa Thầy, nước từ đầu nguồn đổ về làm đập thủy lợi Đăk Rơ Ngao 1 bị xói lở, cuốn trôi một đoạn vai đập bên hữu với kích thước 25m, hiện tại không tích được nước và dẫn nước vào kênh để phục vụ gieo sạ vụ mùa năm 2023. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh (đơn vị trực tiếp quản lý công trình) sớm khắc	Trả lời: Sau khi thiên tai xảy ra, Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đã mời Hội đồng ⁽⁵⁾ kiểm tra, đánh giá hiện trạng hư hỏng công trình Đập Đăk Ngao 1 do ảnh hưởng mưa lớn gây ra như kiến nghị của cử tri. Kết quả do địa chất lòng suối tại công trình là bùn, cát bị xói sâu và đang trong mùa mưa nên việc đắp đập tạm để dâng nước tưới vụ mùa năm 2023 là chưa thực hiện được, đề nghị chính quyền địa phương thông báo đến người dân biết, để có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý (<i>Có Biên bản làm việc kèm theo</i>). Để khắc phục hư hỏng của công trình và đảm bảo an toàn cho các hạng mục công trình liên kề, kịp thời phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024, theo báo cáo của Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3254/UBND-NNTN ngày

⁽⁵⁾ Gồm: Đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng NN và Phát triển nông thôn huyện Sa Thầy, Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh

	<p><i>phục, sửa chữa để đảm bảo phục vụ sản xuất vụ mùa của Nhân dân.</i></p>	<p>27 tháng 9 năm 2023 giao <u>Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án khắc phục thiên tai công trình Đập Đăk Ngao 1, huyện Sa Thầy do ảnh hưởng của cơn bão số 1 năm 2023 theo đúng quy định tại Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các văn bản pháp luật liên quan. Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan, Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh triển khai công tác khắc phục ngay để đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân trên địa bàn.</u></p>
18	<p>Câu 133: Cử tri A Hít, thôn Tam Rin, xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông kiến nghị: Trước đây, gia đình Liệt sỹ A Dan (ông hy sinh tại huyện Đăk Tô năm 1972 khi chưa lập gia đình, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” số 4A, 905 tại Quyết định số 605/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 1979) được hưởng chế độ chính sách theo quy định. Tuy nhiên, sau khi mẹ đẻ của Liệt sỹ A Dan mất năm 2011 (không còn nhân thân được hưởng chế độ chính sách), mặc dù mẹ của ông A Hít (là em gái của Liệt sỹ A Dan) vẫn tiếp tục thờ cúng liệt sỹ nhưng gia đình không được hưởng chế độ chính sách. Vì vậy, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ thờ cúng liệt sỹ, tặng quà vào ngày 27/7 và ngày lễ tết cho gia đình ông.</p>	<p>Trả lời: Qua kiểm tra, <u>đến nay Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chưa nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ A Dan.</u> Do vậy chưa có cơ sở để giải quyết chế độ thăm, tặng quà vào các dịp Lễ, Tết và 27/7. Để giải quyết các chế độ cho thân nhân liệt sỹ A Dan kịp thời, chu đáo và theo đúng quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 2018/SLĐTBXH-NCC ngày 21 tháng 9 năm 2023 đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông chỉ đạo đơn vị cấp cơ sở thông tin, hướng dẫn Cử tri A Hít, thôn Tam Rin, xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông lập hồ sơ thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng cụ thể gồm: Đơn đề nghị theo Mẫu số 18 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; Bản sao được chứng thực từ Bằng “Tổ quốc ghi công” và văn bản ủy quyền. Hiện nay, <u>Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã nhận được hồ sơ của cử tri và đang xử lý theo quy trình, quy định.</u></p>